

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

I. ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG

Tên đơn vị tuyển dụng: **HỆ THỐNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CAMBRIDGE (CB CENTRES)**

Địa chỉ: 36 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hội, TP. Bến Tre

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng	Số lượng	Yêu cầu	Mô tả công việc	Quyền lợi
Giáo viên tiếng Anh (Dạy các lớp từ Preschool đến Young Adults)	10	<ul style="list-style-type: none"> Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh hoặc các chuyên ngành liên quan nhưng có chứng chỉ giảng dạy (TKT, TESOL, TECSOL, TEFL ...). Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường hoặc trung tâm, chương trình giảng dạy theo chuẩn Đại học Cambridge. 	<ul style="list-style-type: none"> Đứng lớp, giảng dạy chương trình phân bổ theo yêu cầu của Trung tâm. Theo dõi tình hình lớp học để kịp thời báo về Ban giám đốc và phụ huynh học viên. Đề xuất những phương pháp giảng dạy mới phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. 	<ul style="list-style-type: none"> Lương: từ 10 - 30 triệu/tháng. Được làm việc trong môi trường hiện đại, thân thiện; sự đa dạng của các môn học. Tham gia miễn phí hoặc hỗ trợ học phí cho các lớp nâng cao.
Giáo viên tiếng Anh (Dạy IELTS)	10	<ul style="list-style-type: none"> Đối với giáo viên Online: + Có chứng chỉ IELTS 7.0 + còn thời hạn. + Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh hoặc chuyên ngành có liên quan và có một trong các chứng chỉ giảng dạy như CELTA, TESOL, TEFL, TKT. + Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS. Đối với giáo viên giảng dạy kết hợp Offline và Online: + Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy cấp độ YA hoặc IELTS. + Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh hoặc chuyên ngành có liên quan và có một trong các chứng chỉ giảng dạy như CELTA, TESOL, TEFL, TKT. + Ưu tiên ứng viên có bằng IELTS 7.0 + còn thời hạn. + Ứng viên có thể giảng dạy offline ở một trong số các chi nhánh của CB tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng và Phú Quốc. 	<ul style="list-style-type: none"> Trực tiếp giảng dạy các chương trình IELTS theo phân công của Trung tâm. Theo dõi tình hình lớp học, chăm sóc và hỗ trợ học viên đạt điểm IELTS cam kết đầu ra. Tham gia tập huấn và các buổi bồi dưỡng chuyên môn để cải thiện phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. 	<ul style="list-style-type: none"> Được đào tạo miễn phí về phương pháp giảng dạy mới bởi các chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước. Tham gia các cuộc thi dành riêng cho giáo viên với nhiều phần thưởng giá trị. Chế độ thưởng Tết hấp dẫn. Ưu đãi thâm niên. Được hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại khi đi công tác xa. Được hưởng chế độ BHXH theo quy định. Được hưởng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác.

*** Địa điểm làm việc:**

- Các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
- Thành phố Mỹ Tho, Thị trấn Chợ Gạo, Thị xã Gò Công, Thị xã Cai Lậy, Long Trung tỉnh Tiền Giang.
- Thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng.
- Thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang.

*** Hồ sơ ứng tuyển:**

- CV ứng tuyển, Đơn ứng tuyển.
- Bằng cấp đính kèm.
- Chứng chỉ giảng dạy (nếu có).

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN*** Nơi liên hệ, đăng ký: Trung tâm Dịch vụ việc làm - Trường Đại học Trà Vinh**

Địa chỉ: Phòng B11.302, số 126, Nguyễn Thiện Thành, K.4, P.5, Tp. Trà Vinh

Điện thoại: 0817 123450 (Quốc Tồn)

*** Hình thức đăng ký:** Ứng viên gửi CV giới thiệu về bản thân, học vấn, kinh nghiệm (nếu có) hoặc file hồ sơ qua email: tuvanvieclam@tvu.edu.vn

Tiêu đề email ghi rõ: “*Họ tên*” - “*Vị trí ứng tuyển*” - “*Doanh nghiệp/đơn vị ứng tuyển*”

*** Thời hạn đăng ký:** *Đến khi tuyển đủ nhân sự*

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

*Luôn đồng hành cùng sự phát triển TVU và mang đến cơ hội việc làm cho mọi người
Mọi tư vấn, giao dịch đều thực hiện miễn phí.*